

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

## ในหัวใจมีแต่ความเมตตา

ที่ไหนที่ขาดแคลนมักจะไปที่นั่น ถ้ามที่นั่นที่นี้ มีที่บกพร่องตรงไหนเอาของไปให้ความหมายว่าฉัน ทางโคราชก็ท่านอุทัย (อาจารย์โสภากอีกแห่งหนึ่ง) โสกาปล่อยอะไรลืมแล้ว (ปล่อยหมู) ปล่อยหมู เอาจริงด้วยนะ คือมันมีอะไรในจิตนี้ละยิบๆ เรื่องปล่อยหมู มันเป็นอะไรอยู่ในจิต จนกระทั่งไปยื่นสอนสั่งอย่างตึ้นะ ท่านขึ้นรถแล้วหมูกี่ขึ้นรถแล้ว เดินไปนั่นเราสั่งอีก มันเป็นอยู่ในจิตนี้ไม่ไว้ใจ มันเป็นอะไรๆ ในจิตนี้แปลกอยู่นะจิต ไม่เห็นอะไรแต่มันก็เป็นของมัน ไปยื่นต่อหน้าเลยบอกหมูปอกอะไรเรียบบร้อย ไปแล้วไปปล่อยจริงๆ ด้วยมันนำโมโห นี่ก็ไล่ออกจากวัดนะ ที่ไปปล่อยหมูนี่ก็ไล่พระออกจากวัด

เราสอนนี่เราสอนเป็นธรรมจริงๆ เต็ดก็เด็ดเป็นธรรม ทุกอย่างเป็นธรรมหมด สอนแบบว่าไม่ผิด ว่าอย่างนั้นเลย เมื่อผิดจากนั้นควรจะแก้ไขกันอย่างไรให้เหมาะสมกับความผิดเอาตามนั้นเลย พอไล่ออกจากวัดก็ไล่หนีเลย ไม่ให้อยู่

วันนี้จะเอาของไปไหนนะเราก็คิดอยู่ จะเอาของไปวัดต่างๆ กันไป ทางโคราชทางไหนนะเอาของไปวัด (ถ้าโคราชมีสองวัด วัดอาจารย์อุทัยแห่งหนึ่ง กับวัดอาจารย์โสกา แล้วแต่หลวงตาพิจารณา) เอาไปให้ท่านโสกา ไปวัดท่านโสกา สงเคราะห์นั้นสงเคราะห์นี้อยู่อย่างนั้น ท่านกลัวมาก กลัวเรา กลัวแต่หาที่ตำหนิไม่ได้นะ ก็กลัวเห็นโทษเจ้าของ คือเอาจริงด้วยเรา คือเราทำเจ้าของก็ทำอย่างนั้น ทำอย่างที่ว่านี้ละ ไม่ได้ทำแต่ผู้อื่นเจ้าของยกเว้นไม่มี เจ้าของก็เอาอย่างเดียวกัน ดัดเจ้าของก็ดัดอย่างนั้น คือกิเลสข้างในมันยิ่งมากกว่าข้างนอก ต้องดูนอกดูในด้วยดูทุกอย่าง

ไปที่จนๆ แหละ เอาไปให้ที่จนๆ เราพูดจริงๆ ในหัวใจมีแต่ความเมตตา กิเลสตัวสำคัญมันเกี่ยวกิดเกี่ยวขวางอยู่ทุกหนทุกแห่ง พอฟาดกิเลสออกหมดแล้วโล่ง ที่นี้มีแต่ความเมตตา ไปไหนมีแต่เมตตา ผิดกันมากนะ กิเลสกับธรรมผิดกันมาก กิเลสนี้ขวาง มีแต่ขวาง ไปไหนขวางหมด ถ้าฟาดกิเลสออกหมดแล้วมีแต่ธรรมโล่งหมด ไปไหนมีแต่ความเมตตาๆ เราไปไหนทุกวันนี้มีแต่ความเมตตานะ ไม่มีอะไรมีแต่ความเมตตา กิเลสตัวเสนียดจัญไรอยู่ที่ไหนขวางที่นั่น พอเอามันออกแล้วโล่งหมดเลย

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.luangta.com](http://www.luangta.com) หรือ [www.luangta.or.th](http://www.luangta.or.th)

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM103.25 MHz*

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ